



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๕๓๖๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๔๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๕๗
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัด แจ้งแนวทางดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือ
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพิจารณา
อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยไม่กระทบวัตถุประสงค์และวงเงิน และการพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินเหลือจ่าย
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ในการพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ เฉพาะกรณีโครงการที่ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว หรือสถานที่เดิมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยยังคงวัตถุประสงค์และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิม และการมอบอำนาจดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวถือปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวแจ้งให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติหากได้รับการจัดสรรต่อไป รายละเอียด
ตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๐๒๓



เลขที่	4502
วันที่	16.25

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗) กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๐๒๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ตัวอย่างแบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. ตัวอย่างแบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่กระทบวัตถุประสงค์และวงเงิน และการพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินเหลือจ่าย โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒) อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓, ๒๔ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ เฉพาะกรณีโครงการที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว หรือสถานที่เดิมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยยังคงวัตถุประสงค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม

๒. การมอบอำนาจเพิ่มเติม ตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น เนื่องจากหากดำเนินการภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในการพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และขอทำความตกลงกับ

/กรมบัญชีกลาง ...

กรมบัญชีกลาง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปีตามผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณ
ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่มีการพิจารณา
อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ เฉพาะกรณีโครงการที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
หรือสถานที่เดิมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยยังคงวัตถุประสงค์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

4


(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โทร.๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑ , ๓๔

ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ภายในปีงบประมาณ)
จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ		รายละเอียดโครงการใหม่ที่ได้รับการอนุมัติฯ		โครงการระบุเหตุผลความจำเป็น
หน่วยดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	หน่วยดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ
ท.ม.อำนาจเจริญ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนิคมแปลง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานท่อ คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	ท.ม.อำนาจเจริญ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน นิคมหมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานท่อ คสล. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐

(ลงชื่อ)
ท้องถิ่นจังหวัด (.....)

หมายเหตุ เมื่อจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแล้ว
ขอให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พิจารณาอนุมัติ

ตัวอย่าง แบบรายงานการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ)
 จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน

รายละเอียดโครงการเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ		รายละเอียดโครงการใหม่ที่ได้รับการอนุมัติฯ		โครงการที่ขอ อนุมัติ	วัตถุประสงค์ผลความจำเป็น
รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	รายละเอียดโครงการ		
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน หนองแก้ว หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด ทต.ลำสามแก้ว	๑,๒๐๐,๐๐๐	ทต.ลำสามแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสาม คลอง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	

(ลงชื่อ)
 ท้องถิ่นจังหวัด (.....)